

ตลท.ปลื้มผลโรดโชว์ต่างชาติมั่นใจบจ.ไทย

ทินฮูน - ตลท. พอใจเสียงตอบรับจากกองทุนต่างประเทศจำนวน 47 กองทุน หลังหอบหิ้ว บจ.จำนวน 12 บริษัท เดินสายโรดโชว์ฮ่องกงและญี่ปุ่น มั่นใจผลงานของบจ.ช่วงไตรมาส 1/2559 ช่วยเรียกความน่าสนใจ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นหลังตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2559 สูงกว่าที่คาดไว้ เตรียมโรดโชว์เพิ่มเติมอีก 3 ประเทศ ตลาดช่วงที่เหลือของปีนี้

นายสันติ กิระนันท์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากการที่ตลท.ได้เดินทางไปโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันที่ฮ่องกงและญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 นั้น ถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดี ซึ่งนักลงทุนให้ความมั่นใจที่จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนมายัง

ประเทศไทยมากขึ้น จากก่อนหน้านี้ได้ลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไปค่อนข้างมาก โดยมีปัจจัยหนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ของไทยในช่วงไตรมาส 1/2559 ที่ผ่านมามีการเติบโตได้ดี

นอกจากนี้ จากการที่แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นหลังไตรมาส 1/2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยเติบโตกว่าที่คาด และในช่วงครึ่งปีหลังยังจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐเข้ามาช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วย

สำหรับในประเด็นที่นักลงทุนให้ความสำคัญหลักๆ คือ เรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งทาง ตลท.นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และ

อีกประเด็นคือการเมืองในประเทศ ซึ่งได้นำเสนอว่า จะเป็นไปตามโรดแมปที่ภาครัฐวางไว้ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี 2560

"การมาโรดโชว์ครั้งนี้เราได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างมาก จนเราต้องมีการเพิ่มรอบในการเข้าพบกองทุน ซึ่งเป็นผลจากความแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนของไทย และเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2559 ที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ รวมทั้งเรายังได้ดูประเด็นที่ทางรัฐบาลไทยจะมีการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง" นายสันติกล่าว

เดินสายโรดโชว์

สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมในการไปโรดโชว์ครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 12 บริษัท โดยได้ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนในรูปแบบการประชุม One-On-One และ Small Group ได้แก่ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY, บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL, บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด

(มหาชน) หรือ CHG, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF, บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIP, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT, บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC, บริษัท ทิปโก้เอสพีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO และบริษัท ทูน่าชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกันประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท โดยมีผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศเข้าร่วมจำนวน 47 กองทุน และมีจำนวนการประชุมทั้งสิ้น 237 การประชุม

ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปี 2559 นี้ ทางตลท.ยังจะมีการเดินทางไปโรดโชว์ในอีกหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์, ญี่ปุ่น, สหรัฐ รวมทั้งจะมีการเดินทางไปโรดโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง ในช่วงไตรมาส 4/2559